

CHỈ THỊ số 08-TTg về việc điều động cán bộ tăng cường cho cấp xã và hợp tác xã.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi :

*các Bộ và cơ quan trung ương,
các Ủy ban hành chính khu, thành phố,
tỉnh.*

Đề đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và thiết thực phục vụ cho cuộc vận động « Cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc », việc kiện toàn cấp xã, tăng cường sự lãnh đạo các hợp tác xã là một yêu cầu bức thiết. Để kịp thời đáp ứng yêu cầu ấy, Hội đồng Chính phủ quyết định điều động một số lớn cán bộ thuộc các cơ quan trung ương và bộ đội chuyên ngành về công tác ở xã trong một thời gian lâu dài. Các Ủy ban hành chính địa phương, tùy theo tình hình thực tế của địa phương mình cũng phải có kế hoạch điều động cán bộ về tăng cường cho xã.

Những cán bộ được điều động về xã chủ yếu là để tăng cường cho sự lãnh đạo ở xã và hợp tác xã, ngoài ra cũng cần một số làm cán bộ kế toán cho hợp tác xã. Còn về cán bộ kỹ thuật thì chủ yếu do các địa phương tự bồi dưỡng và đào tạo lấy.

Những cán bộ điều động về xã cần được phân phối, sắp xếp có trọng điểm, tập trung vào các tỉnh trọng yếu và các địa phương mà phong trào còn yếu hoặc gặp nhiều khó khăn, có chú trọng thích đáng đến các địa phương miền núi.

Để đáp ứng nhu cầu công tác ở xã, những cán bộ điều động về xã phải có lập trường tư tưởng tốt, có đủ khả năng và sức khỏe để làm tròn nhiệm vụ mới. Những cán bộ ấy được hưởng nguyên lương và các chế độ đãi ngộ khác.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các Bộ, các cơ quan trung ương và các Ủy ban hành chính địa phương về tiêu chuẩn và số lượng cán bộ cần điều động về xã, phân phối số cán bộ thuộc các cơ quan trung ương về các địa phương, cùng các ngành có liên quan nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chế độ cần thiết đối với những cán bộ ấy.

Các Bộ, các cơ quan trung ương và các Ủy ban hành chính địa phương có trách nhiệm đẩy mạnh việc cải tiến tổ chức, tinh giản bộ máy để có đủ số cán bộ cần thiết điều động cho xã và hợp tác xã.

Các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh có trách nhiệm quản lý tốt số cán bộ được điều

động về địa phương theo chế độ quy định và theo sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Việc điều động cán bộ về tăng cường cho xã và hợp tác xã trong tình hình hiện nay có một ý nghĩa chính trị lớn, góp phần củng cố các hợp tác xã, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp phát triển, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, các cơ quan trung ương và các Ủy ban hành chính địa phương nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị này. Cần làm cho cán bộ, nhân viên, nhất là những người trong diện điều động hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của chủ trương này để mọi người quyết tâm, phấn khởi đóng góp phần tích cực nhất của mình vào việc điều động này, nhất là phải làm cho người sẽ được chuyển về công tác ở xã và hợp tác xã quyết tâm và phấn khởi trước nhiệm vụ mới.

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1963

Thủ tướng Chính phủ

PHẠM VĂN ĐỒNG

CÁC BỘ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

QUYẾT ĐỊNH số 126-QĐ-TT về việc chuyển Công ty vận tải ô-tô Tây-bắc về Cục vận tải đường bộ trực tiếp quản lý.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ nghị định số 160-CP ngày 9 tháng 10 năm 1961 của Hội đồng chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Giao thông vận tải ;

Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục vận tải đường bộ và sau khi đã thống nhất ý kiến với Ủy ban hành chính khu tự trị Thái Mèo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.—Chuyển Công-ty vận tải ô-tô Tây-bắc thuộc Ủy-ban hành chính khu tự-trị Thái Mèo về Cục vận tải đường bộ trực tiếp quản lý.

Điều 2.— Công ty vận tải ô-tô Tây-bắc có nhiệm vụ thực hiện tốt nhất việc vận tải hàng hóa và hành khách bằng xe ô-tô trong toàn khu.

Tổ chức và nhiệm vụ cụ thể của Công ty quy định trong một bản điều lệ do các ông Chủ nhiệm Công-ty vận tải ô-tô Tây bắc, Cục

672133

www.ThuVienPhapLuat.com * Tel: +84-8-3845 6684